

MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : 43191641
Date : 23 ส.ย. 2543	Page : 20
Keyword	Source : นามรัฐ No :

# ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

## แม่ฟ้าหลวง

ตกบ่ายเสียงร้องเพลงเริ่มดังสนั่นลั่นคอยทันทีที่หมดคร่ำโง้งเรียน เพราะถึงว่าตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. เป็นช่วงสนุกสนานแบบที่แบบน้อง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม เปิดโอกาสให้ที่รหัสน้องรหัสได้รู้จักกันอย่างใกล้ชิด น้องๆ จะได้แสดงความสามารถ ไม่ว่าจะอายแค่ไหนในกีฬาก็ไม่พ้นที่จะต้องออกมาร่วมสนุก

ช่วงระหว่างต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นช่วงที่ทุกมหาวิทยาลัยกำลังคึกคัก มีสีสันเพราะกำลังอยู่ในช่วงของบรรยากาศรับน้องใหม่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าซุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งล่าสุด

แม้เป็นสถาบันน้องใหม่แต่ที่นี้ก็แตกต่างจากที่อื่น ขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นมีเสียงวิพากษ์ของรุ่นพี่ เสียงร้องเพลงเชียร์ของรุ่นน้องดังลั่นมหาวิทยาลัย แต่น้องใหม่ชาวแม่ฟ้าหลวงหรือชาวฟล.กว่า 200 ชีวิต กำลังเตรียมเก็บสมุดหนังสือวิชาแคลคูลัสเพื่อเร่งย้ายห้องเพื่อเรียนภาษาอังกฤษต่อที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา ส่วนช่วงบ่ายก็ต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อีก

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในฐานะรักษาการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เห็นความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ต้น เผยว่ากิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแตกต่างจากที่อื่นเพราะที่นี้น้องใหม่ทุกคนที่เข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไร แขนงใดก็จะต้องเข้าค่ายร่วมกิจกรรมที่เรียกว่า การปรับระดับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมปรับระดับพื้นฐานความรู้เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยนำนักศึกษาใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรให้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกันในวิชาต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และทฤษฎีวิชคณิตศาสตร์พื้นฐานก่อน เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเริ่มเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตร ซึ่งการปรับระดับความรู้ก่อนจะช่วยลดปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนของนักศึกษาลงไปได้

การเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการเปิดรับ 2 ระบบทั้งระบบโควตาที่จัดสรรให้โรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด และระบบสอบรวม

น.ส.อามีเนอะ อูมา สาวน้อยจากจังหวัดนราธิวาส ตัดสินใจมาเรียนด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บอกว่าเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยรู้สึกอบอุ่นขึ้นมา แม่จะเป็นคนต่างถิ่นแต่ก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะเชียงรายก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเช่นกัน ส่วนตัวแล้วชอบภูเขาเมื่อมาเรียนที่นี่ก็ชอบเพราะตรงกับที่คิดไว้ เมื่อจบออกไปจะนำความ



รู้ไปช่วยเหลือและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนพิการ จากการวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้ารับการอบรมปรับระดับพื้นฐานความรู้และผลการเรียนของนักศึกษารุ่นที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยโดย อาจารย์ ณัฐพรพรรณ ปิยะอารีกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่านักศึกษาที่เข้ารับการอบรมปรับระดับพื้นฐานความรู้มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และในทุกรายวิชาสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับการปรับระดับพื้นฐานความรู้

แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเข้ารับการปรับระดับพื้นฐานความรู้